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Mætt eru: Þórhildur, Ásta, Fjalar í forföllum Erlu Jónu, Alexander, Margrét Gróa, Þóranna, 
Jón Ragnar og Sigríður 
 
Fundarefni. 

Málefni Varmárskóla –áframhaldandi umræður 
 
Fundarmönnum var kynnt umsagnir fræðslunefndar frá 14. mars 2018. Umræður um það. 
Sigríður ræddi um mikilvægi þess að nýta krafta foreldra sem vilja skólanum vel.  
 
Rætt var um niðurstöður kannana og hvernig er hægt að bregðast við. Hver eru næstu 
skref? Hvað er nú þegar að gerast og verið að vinna í? 
 
Alexander talaði um mikilvægi að setja fram að fast sé tekið á samskiptamálum. Mætti rita 
orð á vegg skólans um hvernig við viljum sjá birtingarmyndar jákvæðar hegðunar.  
 
Getur foreldrahópurinn fengið að gefa umsögn um nýja eineltisáætlun? Búa til starfshópa 
með foreldrum og skóla. Jón spyr hvort nemendur komi eitthvað endurskoðaðri 
eineltisáætlun? 
 
Sigríður lagði til að haldinn yrði stór bekkjarfundur með umsjónarkennurum og 
bekkjarfulltrúum og að fulltrúi Heimila og skóla kæmi að fundinum. Ásta ræddi um að út frá 
hennar sjónarmið væri betra að hafa fundi eins og Sigríður leggur upp með í upphafi 
skólaárs. Fjalar tók undir að þetta væri góð hugmynd og tíminn væri núna að undirbúa 
þetta.  Jón ræddi einnig um að taka þyrfti ákvörðun um hvenær Skólaþing yrði haldið.  
 
 
 

Fundi slitið 
Þóranna Rósa Ólafsdóttir ritaði fundargerð 

 
 
 
 
 
 
 
 


